

ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยา Steptokinase : กรณีศึกษา

ผู้จัดทำและผู้นำเสนอผลงาน นางสาวนัฐทิศา ดอกพอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สถานที่ปฏิบัติงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลชุมชน อำเภอยางชุมน้อย

จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0909548684E-mail nual_d@hotmail.com

บทนำ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

เนื่องจากเป็นภาวะวิกฤตที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างกะทันหัน การรักษาในบทบาทของโรงพยาบาลชุมชนที่

เพิ่มศักยภาพโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ สามารถลดการสูญเสียของผู้ป่วยได้

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินของโรค การรักษาและการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ที่ได้รับยา Steptokinase

วิธีการดำเนินงาน

1. ประชุมชี้แจง/วิเคราะห์สถานการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เลือกกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้มารับบริการที่งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

โรงพยาบาลชุมชน

3. ดำเนินการค้นคว้าเอกสาร ตำรา งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

4. ศึกษาเป็นรายกรณีแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ราย ดำเนินการศึกษาระหว่าง 13 กันยายน 2563 – 30 มกราคม 2564

5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

ผลการศึกษา จากการศึกษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 32 ปี มีอาการปวด

จุกท้องใต้ลิ้นปี่ ซ้ำที่มือสองข้าง ไม่มีอาการแน่นหน้าอก ไม่มีเหงื่อออกตัวเย็น ไม่มีอาเจียน ได้รับการรักษา

ด้วยยา Streptokinase หลังให้ยาครบ ไม่มีอาการปวดของหลอดเลือดหัวใจ จึงส่งต่อไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์ พบหลอดเลือดหัวใจข้างซ้ายตีบ รักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำ

ยัน นอนรักษาตัวจนอาการคงที่ จึงส่งตัวกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ไม่มีอาการแน่นหน้าอก ไม่มี

ใจสั่น ไม่มีหอบเหนื่อย นอนราบได้ดี ไม่มีเลือดออกในและนอกร่างกาย จึงส่งตัวกลับมารักษาต่อที่

โรงพยาบาลชุมชน แพทย์ดูแลรักษาให้ยาไปรับประทานต่อที่บ้าน ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถ

ดำรงชีวิตได้

สรุป บทบาทในการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมิน คัดกรอง

อย่างรวดเร็ว ขณะมาถึงโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และได้รับการรักษาด้วยยาละลาย

ลิ่มเลือดอย่างรวดเร็ว พยาบาลต้องมีความรู้ในการบริหารยา การเฝ้าระวังภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้

ตลอดเวลา นับตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจนกระทั่งส่งต่อ ทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้มากขึ้น

บทเรียนที่ได้รับ ถ้าบุคลากรในหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชมีความรู้ ความเข้าใจใน

การดำเนินของโรค การรักษาและการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยา

Streptokinase ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจะทำให้หน่วยงานสามารถพัฒนางานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น